

**CHƯƠNG TRÌNH  
Công tác tháng 9 năm 2022**

Căn cứ Chương trình Công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên;  
Căn cứ đề nghị của các cơ quan, đơn vị của thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành  
Chương trình Công tác tháng 9 năm 2022 như sau:

STT	Ngày, tháng	Nội dung công việc	Cơ quan tham mưu	Cơ quan phối hợp
1	01-11	Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm ( <i>xử lý vi phạm hành chính; thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo</i> ) năm 2022.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan liên quan; UBND các xã, phường
		- Chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, định kỳ công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn. - Chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan liên quan; UBND các xã, phường
		- Chỉ đạo bảo vệ lúa Mùa và cây màu hè thu; theo dõi các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp - Ban hành và triển khai Kế hoạch phát triển sản xuất vụ Đông năm 2022-2023. - Chỉ đạo tiêm phòng vụ Thu năm 2022. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh GSGC - Kiểm tra công trình phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. - Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn 2 xã Trác Văn, Chuyên Ngoại khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí, hồ sơ minh chứng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao để đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022.	Phòng Kinh tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi	Phòng Lao động - TB&XH thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Chỉ đạo kiểm tra công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn đối với Chủ tịch UBND xã, phường	Thanh tra thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường; Tiên Nội, Mộc Bắc

		Chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022	Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDNH-GDTC	UBND các xã, phường, các trường học, cơ sở giáo dục.
		Chỉ đạo tuyên truyền Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9	Phòng Văn hóa và TT	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19, kiểm soát dịch bệnh và duy trì kết quả phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. - Chỉ đạo kiểm tra liên ngành ATTP các cơ sở trong dịp Tết Trung thu.	Phòng Y tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
2	12-18	Chỉ đạo thẩm định dự toán, thiết kế BVTKTC các công trình do UBND xã, phường và thị xã làm chủ đầu tư theo phân cấp	Phòng Quản lý đô thị	Các đơn vị liên quan, chủ đầu tư dự án
		- Nghiệm thu mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp. Đôn đốc, hướng dẫn các xã rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. - Chỉ đạo kiểm tra hoạt động quản lý, sử dụng vốn, quỹ và kết quả sản xuất kinh doanh của một số HTX DVNN trên địa bàn - Hướng dẫn thành lập HTX tại xã Chuyên Ngoại	Phòng Kinh tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Thanh tra công tác quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách năm 2021 đối với UBND phường Duy Minh, UBND xã Tiên Sơn.	Thanh tra thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường: Duy Minh, Tiên Sơn
		Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh về nước và môi trường tại các Nhà máy nước trên địa bàn.	Phòng Y tế thị xã	Các cơ quan liên quan, các nhà máy nước
3	19-25	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã	Phòng Nội vụ	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu các phường, lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu vực phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị, khu nhà ở.	Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường.
		- Chỉ đạo, đôn đốc bảo vệ và thu hoạch lúa mùa; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ sản xuất vụ Đông. - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ Thu và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.	Phòng Kinh tế thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Chỉ đạo kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan

		Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 đối với Chủ tịch UBND các phường: Đồng Văn, Yên Bắc, Bạch Thượng.	Thanh tra thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các phường: Đồng Văn, Yên Bắc, Bạch Thượng
4	26-30	Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, xã, phường	Phòng Nội vụ	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Duy Tiên đến năm 2030	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường
		- Chỉ đạo, đôn đốc thu hoạch lúa Mùa và trồng cây vụ Đông - Đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan chuyên môn	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp, UBND các xã
		Hướng dẫn một số xã, phường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và những vụ việc phức tạp ở xã, phường.	Thanh tra thị xã	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	Phòng Tư pháp	Các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường
		Tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam	Phòng Văn hóa và TT	Trung tâm VH TT & TT; UBND xã Mộc Nam

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo sau. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đăng ký lịch công tác tháng 10 năm 2022 **trước ngày 25/10/2022./.**

**Nơi nhận:**

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND thị xã (để chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (để thực hiện);
- UBND các xã, phường (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thanh Bình**